



# Tia Năng Âm

## Mẹ Hiền La Vang Las Vegas

### Lê Đình Thái.

Tôi đến Las Vegas vào những ngày của cuối năm Canh Dần (2009) để thăm gia đình em tôi. Anh em tôi xa nhau từ những ngày quê hương còn chơi vơi trong lửa đạn của chiến tranh bao trùm khắp miền đất nước giữa đối chọi của hai thể chế chính trị Tự Do dân chủ và Cộng Sản vô thần.

Gia đình em tôi theo làn sóng người di dân tị nạn Cộng Sản đến cư ngụ tại Las Vegas. Mấy chục năm trôi qua rồi, tôi còn nhớ, hồi ở quê nhà tôi đã một lần đi hành hương Thánh Địa La Vang ở Quảng Trị, khi tháp chuông Vương Cung Thánh Đường chưa bị giặc tàn phá vào năm 1972, nên hình ảnh La Vang vẫn nằm trong ký ức tôi với lối kiến trúc cổ kính và trang nghiêm.

Tôi đặt chân đến Las Vegas, nơi nổi tiếng là ăn chơi khét tiếng với những sòng bài qui mô, to lớn với đầy đủ những đài ngộ dành cho khách du lịch ghé thăm và cầm chân họ. Tôi ngạc nhiên vì ở một nơi ăn chơi mệnh danh là “Sin City” lại mọc lên một Đền Thánh Mẹ La Vang thứ hai, mà theo sự đánh giá của tôi, sự phối trí xây cất không khác gì quê nhà, tôi đã được chứng kiến.



Khi còn ở Paris, tôi đã được em tôi kể cho nghe về việc xây dựng Đền Thánh ở Las Vegas, với những công trình và diễn biến đòi hỏi nhiều hy sinh đáp đối với công lao khó nhọc buổi ban đầu của vị chủ chăn và con chiên tại đây. Vừa đến Las Vegas, tôi đề nghị với em tôi thu xếp để đến kính viếng Đền Thánh Mẹ.

Đáng lý ra tôi phải có mặt ngay trong ngày Lễ Thánh Hiến khi tôi nhận được thiệp mời của gia đình em tôi. Cho đến hôm nay tôi còn in sâu trong đầu óc ngày Thánh Hiến Đền Thánh Mẹ tại Las Vegas là ngày:

“Thứ Bảy 18 Tháng 10 năm 2003, lúc 03 giờ 00 chiều”, nhưng vì những công việc quá bề bộn tại bệnh viện Paris, tôi không thể bỏ lại với bao bệnh nhân tôi đang săn sóc, nên đành hẹn Mẹ một dịp nào khác. Dịp đó lại là ngày hôm nay.

Bước chân vào Thánh Địa Mẹ La Vang Las Vegas, tôi cảm nhận một sự gì thật linh thiêng và đầy bình an lôi cuốn tôi, khiến tôi cứ dửng dăng ở mãi không muốn bỏ về, đó là cảm giác ban đầu. Càng bước sâu vô sân khuôn viên, tôi càng bị đánh động bởi cảm giác kinh ngạc trước khung cảnh và cách phối trí kiến trúc thật hài hòa, vừa đẹp, vừa diễn tả đầy đủ trên mọi khía cạnh đức tin, cũng như tình thương với vợ của Mẹ La Vang.

Tôi đến thăm vào ngày đẹp trời, ánh sáng ban mai từ không trung tỏa xuống phủ trên những bức tượng được điêu khắc bằng đá trắng của những điêu khắc gia lừng danh tại Việt Nam, và theo lời em tôi kể, được chuyên chở bằng tàu từ Việt Nam qua. Cả một công trình vĩ đại như thời xưa dân Hy Lạp đã nhọc nhằn, kỳ công xây Kim Tự Tháp. Tôi lẳng lặng bước dần theo 14 Chặng Đàng Thánh Giá thì thăm cầu nguyện, ôi Thánh Giá tôi yêu mến đã diễn tả những nét độc đáo của cuộc tử nạn Chúa Giêsu, như sống thực trong tôi. Tôi nghĩ, quả thật, đây chính là con đường duy nhất để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Những pho tượng vô giá này đã in đậm trong lòng tôi và in đậm một góc trời thành phố Las Vegas khó thể phai mờ.

Nhìn cảnh tượng 14 chặng đường Thập Giá, tâm hồn tôi trầm lắng trong suy tư, quả đây chính là nền tảng đức tin của người Kitô hữu, vì chính Thiên Chúa đã chọn ngôn ngữ của “Thập Giá” để diễn tả tình yêu thương nghìn trùng của Thiên Chúa với nhân loại. Tôi sức nhớ lại lời vị Thánh Phao Lô cả nói: “Tôi không muốn biết gì hết ngoài Chúa Giêsu Kitô, vị cứu Thế bị đóng đinh trên Thập Giá”. Cũng bởi chặng đàng Thánh Giá này, khi xưa trong thân phận loài người, Mẹ Maria đã chấp nhận “Xin Vâng” và bằng cả cuộc đời của Mẹ ở trần gian: “Nhờ Mẹ đi tới Chúa” (PER MARIAM AD

JESUM). Chính cảnh trí của Đền Thánh Mẹ La-Vang nơi đây đã nhắc nhở tôi và mọi người điều đó.

Bước lần theo chân Chúa trên đường tử nạn, ánh sáng cứu rỗi đưa tôi vào Đền Thánh Mẹ với Cộng Đồng dân Chúa Las Vegas, để kính viếng nhà Chúa, Thiên Chúa hằng sống đang ngự trị trong Thánh Đường này. Tôi thấy một không khí ấm áp chan hòa tình yêu thương Thiên Chúa, chan hòa tình yêu thương người cùng cảnh ngộ tha hương với nhau khó diễn tả. Cảnh hàn huyền tâm sự nơi xứ lạ quê người, ôi thật đầm ấm tình người.

La Vang, Las Vegas, chân trời góc biển nhưng cùng bắt đầu bằng chữ LV, tôi khâm phục và ngưỡng mộ vị chủ chăn tại đây đã khéo chọn danh xưng cho địa linh này khiến từ nay Las Vegas không chỉ còn là những làn khói, những áng mây phù vân của sông bài với canh bạc đỏ đen, nhưng sẽ còn là những làn khói trầm hương của các con cái Mẹ ly hương dâng lên Mẹ, Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam.

Xin Mẹ trả công cho những bộ óc, những bàn tay đóng góp của vị chủ chăn và các anh chị em trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang cùng những ân nhân xa gần, đã hy sinh xây dựng nên Đền Thánh này một cách trang nghiêm, mỹ thuật và âm cúng này.

*(Cảm nghĩ của một khách hành hương đến viếng thăm Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas)*

Paris ngày 15 Tháng 6 năm 2010

**Lê Đình Thái.**

